

15 - 17 ตุลาคม 2558 หน้า 6 (1)

5 เสือแปงสูงยุลุ่มดัล ‘ให้หนาน’

ปลัดเกษตรฯขอทุกฝ่ายใจเย็นๆชดเชยส่วนต่างราคายาง

วงการยางบันกระแส 5 เสือ ดลบลหลังม้งกร ยุลุ่มดัลให้หนาน แอน ออกยื่นข้อเสนอรับซื้อยางทั้งสต็อก 4 แสนตัน “ฉัตรชัย” บอกรอจนครบ สัญญา ก่อน 21 พ.ค. 59 ด้าน กนย. เผย คณะทำงานเล็งของบ 1.5 หมื่น ล้านบาท ชดเชยส่วนต่างยางพารา 15 ไร่ ปลัดเกษตรฯออกตัวไม่ทราบ ต้องรอ “ประยุทธ์” เคะเนที่ประชุม กนย. วอนทุกฝ่ายใจเย็น

จากกรณีที “ฐานเศรษฐกิจ” ติดตาม ระบายสต็อกยางของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง นั้น ล่าสุดทางบริษัท ไซนาให้หนาน รับเบอร์ อินดัสตรี กรุ๊ปฯ คู่สัญญาของ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เดิมปัจจุบัน เป็นการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นั้น มาวางแอลซีแล้ว ค่ายาง 1 หมื่นตัน ยัง เหลือเงินค่าปรับผิดสัญญาปรับมอบจะต้อง ชำระค่าปรับเป็นเงิน 6.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยราว 41 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับการคำนวณค่าเงินบาท ในแต่ละวันจะไม่เท่ากัน

ล่าสุด แหล่งข่าวจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงผลการหารือ (วันที่ 9 ต.ค. 58) ระหว่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับตัวแทนบริษัท ไซนาให้หนานฯ เรื่อง แผนการรับมอบยางและจ่ายเงินค่าปรับ ผิดสัญญาปรับมอบยาง จำนวน 41 ล้านบาท นั้น ทางบริษัทได้ขอเวลาไปหารือกับ บริษัทแม่ ประเทศจีนก่อน ด้านผู้แทน จาก กยท. จึงได้เสนอให้ทางบริษัทใช้เงิน ส่วนต่างที่เป็นเงินเกินค่าจ่ายยางมาใน แต่ละครั้งนั้นจ่ายไปพลางก่อน (โดยปกติ ในข้อสัญญาการรับมอบ คู่สัญญาจะต้อง มาวางเงินค้ำประกันในราคาตลาดโลก 60 บาท) จึงทำให้ปัจจุบัน ยังมีเงินจ่ายเกิน เหลืออยู่ประมาณกว่า 80 ล้านบาท

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวหนึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางรัฐบาล กับให้หนาน โดยมีคำยืนยันจากแหล่งข่าว

ผู้ประกอบการยางว่า กลุ่มบริษัทใหญ่ใน วงการยางไทย หรือกลุ่ม 5 เสือ ได้เสนอ ความเห็นกับ พล.อ.ฉัตรชัย ให้ยกเลิก สัญญา กับบริษัท ไซนาให้หนาน รับเบอร์ อินดัสตรี กรุ๊ปฯ รับซื้อยางเก่าพวงยาง ใหม่จำนวน 4 แสนตัน โดยทางกลุ่ม 5 เสือเสนอตัวจะรับซื้อยางในสต็อกไว้เอง ทั้งหมด ในราคาตลาดโลก 42-43 บาท แต่ทางรัฐมนตรีได้แจ้งว่าจะต้องปฏิบัติตามสัญญา จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ส่วนทางบริษัท ชิโนเค็ม กรุ๊ปฯ เป็นรัฐวิสาหกิจจีน ที่มา ขอซื้อยาง ปริมาณ 2 แสนตันนั้นกำลัง อยู่ในระหว่างการแก้ไขสัญญา รวมทั้งสิ้น ทีจะต้องขายยางให้กับประเทศจีน ใน 2 สัญญา จำนวน 6 แสนตัน กำหนดการ รับมอบ 2 หมื่นตันต่อเดือน แบบปัจจุบัน (ดูตารางประกอบ)

“วงการตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่ 5 เสือสนใจซื้อยาง เพราะยางทีเหลือเป็น ยางคุณภาพดี เพราะอีกด้านหนึ่งเป็นทีง ผู้รับจ้างผลิตในโครงการรัฐ ยังแปลงโกดัง ส่วนหนึ่งเก็บสต็อกรัฐบาล อาจมองแนว โนมว่าราคาจะปรับดีขึ้นเพราะในอีก 1-2 สัปดาห์ ด้วยเหตุที่รัฐบาลจะเร่งคลอด มาตราการอุ้มชาวสวนขึ้นมามีทั้ง 16 มาตราการ เดิมมาปรับปรุงใหม่ และชดเชยราคาขาย อีกด้านหนึ่ง กยท.ยังเหลือเงินอีก 2 พัน ล้านบาทจากโครงการบีพีเอฟอาร์ฟันด์ จะ

ต้องมาซื้อยางเพิ่มเพื่อกระตุ้นราคาขายให้ ขึ้นทั้งระบบ ดังนั้นมาซื้อยางเก็บในราคา ต่ำ หวังฟื้นกำไรช่วงยางราคาปรับตัวสูง” ขณะที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า ขณะนี้มีเรื่อง 2 เรื่องเร่งด่วนที พล.อ.ฉัตรชัย มอบหมายให้คณะทำงาน เร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายาง

> การระบายซื้อขายยางพาราในสต็อก 2 โครงการรัฐบาล

คู่สัญญา	ชนิดยาง	จำนวน (ตัน)	กำหนดการส่งมอบ
1. บริษัท ไซนา โทหนานฯ	ยางแปงรมควนทุกประเภท	176.000	ครบกำหนดส่งมอบ
	ยางแท่ง STR 20	23.000	วันที่ 21 กันยายน 2558
	ยางแปงรมควนชั้น 3	150.000	ครบกำหนด
	ยางแท่ง STR 20	50.000	วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
2. บริษัท ชิโนเค็ม กรุ๊ปฯ		200.000	อยู่ระหว่างการทำสัญญา
	รวม	608.000	

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

15 - 17 ตุลาคม 2558 หน้า 6 (2)

อยู่ ได้แก่ 1.ให้คณะทำงานศึกษาแนวทางการชดเชยส่วนต่างราคายางพารา หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติว่าจะชดเชยราคาที่เท่าใดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในเร็วๆนี้ และเรื่องที่ 2 รัฐมนตรีได้สั่งให้นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำปฏิทินเป็นรายวันว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้าง เพื่อให้ทัน 30 วันที่เหลืออยู่ในกรอบเวลา 120 วัน (ครบวันที่ 11 พ.ย. 58) จึงขอให้เกษตรกรกรใจเย็น ทางกระทรวงมีได้นั่งนอนใจ เพราะนโยบายการแก้ปัญหาต่อไปนี้เกษตรกรจะเป็นศูนย์กลาง เน้น เร็ว รุกต่อเรื่องนี้

แหล่งข่าวจากกนย. กล่าวว่า ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นี้จะมีประชุม กนย. เพื่อจะชดเชยส่วนต่างราคายางพาราที่คณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการชดเชยส่วนต่างราคายางพารา แทนการรับซื้อผลผลิตเก็บสต็อกปี 2558/2559 (วันที่ 14 ต.ค. 58) ว่าจะมีการขอของรัฐบาล 1.5 หมื่นล้านบาท จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มากขึ้นทะเบียนสมาชิก กยท. ตามพื้นที่สวนยางเปิดกรีตจริงเท่านั้น แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่

ทั้งนี้การคำนวณผลผลิตยางกรีต อาทิ ภาคใต้ ผลผลิต 253 กิโลกรัมต่อไร่ ภาคตะวันออก ผลผลิตจำนวน 237 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น นำราคาในตลาดกลางยางพาราเฉลี่ย 12 เดือน (บาท/กิโลกรัม) จะได้ กิโลกรัมละ 45 บาท โดยมีราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนต่างที่รัฐบาลจะต้องจ่ายชดเชยกิโลกรัมละ 15 บาท จะเสนอรัฐบาลจ่ายชดเชยเป็นรายภาค

15 - 18 ตุลาคม 2558 หน้า 24



ระเบียบข่าวก่อไทย

“ทศพล ขวัญรอด” คณะกรรมการสภาเกษตรกรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จะเปิดเวทีเสวนาเรื่องยางพารา ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ เตรียมอภิปรายหมดเปลือกในประเด็นหลักคือ การขาดเขยราคาที่ยังค้างคาเพราะเสนอไปตั้งแต่สมัยหม่อมอุ้ย เรื่องคณะทำงานพัฒนายางทั้งระบบ 7 คณะที่ประชุมบ้างไม่ประชุมบ้าง แต่ละคนเป็นกรรมการถึง 2-3 คณะ ชำช้อนจนไม่สามารถทำงานได้ และยังมีปัญหาเรื่องวิสาหกิจชุมชนไม่อยู่ภายใต้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อีกด้วย โดยเจ้าตัวบอกว่า ทั้ง 4 ประเด็นหลักนี้ ล้วนล้มเหลวไปหมด

บ้านใครได้อานิสงส์บ้าง...คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 คลัสเตอร์ คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนกลาง คือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ตั้งเป้าผลักดันให้เสร็จสิ้นปี'58 นี้

แถมเตรียมศึกษาพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษอีก 1 แห่งด้วย

หลังสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตรวจพบสีย้อมผ้าในกะปิที่ส่งมาขายจังหวัดตรังจนเป็นข่าวครึกโครม “น.พ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตรัง จึงออกปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่ตรวจตราตามร้านในเขตเทศบาลนครตรังและพบว่ากะปิที่พบจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดมีการเจือปนอยู่จริง จึงได้ให้พ่อค้าแม่ค้า เก็บกะปิออกจากแผงจำหน่ายและให้ส่งคืนให้กับผู้ผลิตและฝากเตือนผู้บริโภคให้เลือกซื้อกะปิที่ไม่ผสมสี เพราะหากบริโภคเข้าไปจนสารพิษสะสมในร่างกายจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาคตะวันออกเป็นอีกพื้นที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอมาตลอด “รัตนา กิจวรรณ” ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬกว่า 3,300 ล้านบาท ปรับปรุงขยายระบบประปาของ กปภ.สาขาพิทยาสายาแหลมฉบัง และสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ สถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ และวางท่อส่งน้ำประปาในพื้นที่เพิ่มเติม เสริมกำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 96,000 ลบ.ม./วัน เพิ่มผู้ใช้น้ำอีก 43,000 คนทั้งในอำเภอนิคมพัฒนา ปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมถึงอำเภอบางละมุง สัตหีบ และศรีราชา จังหวัดชลบุรี

15 - 18 ตุลาคม 2558 หน้า 25

ข่าวสั้น



ค้านอนุฯสรรหา กยท.เลือกบอร์ด

นายวีระศักดิ์ สีนธวงศ์ ประชาสัมพันธ์
สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดค้านคณะ
อนุกรรมการสรรหาการยางแห่งประเทศไทย
ที่จะให้เป็นผู้มีอำนาจคัดสรรตัวแทน
ชาวสวนยางพาราไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือบอร์ด
กยท. จำนวน 5 คน จากจำนวน 15 คน
โดยต้องการให้ตัวแทนชาวสวนยาง
ทั้ง 18 คน เป็นผู้สรรหากันเอง และจะ
ยื่นหนังสือคัดค้านอนุกรรมการสรรหา
กยท.ต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะประธานต่อไป



15 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

รับประมูล 4จี-12พย. ไฟเขียวรอส.ปล่อยกู้ หมิ่นล.กระตุ้นอสังหา

‘สมคิด’ชี้ ศก.มีเสถียรภาพแล้ว เกิดแรงเหวี่ยงเศรษฐกิจหมุนเวียน ‘ขุนคลัง’แจงมาตรการกระตุ้นอสังหาผ่าน ธอส. 1 หมิ่นล.(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

4จี

‘ขุนคลัง’แจงกระตุ้นอสังหา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ รวม 2 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ยืมที่อยู่อาศัยในวงเงินที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หอพัก หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยประมาณการวงเงินให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลารับค่าออมและการทำนิติกรรม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส.สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส.

ลดค่าโอน-จดทะเบียน

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า มาตรการที่สองเป็นมาตรการการคลัง ได้แก่ 2.1 การลดค่า

ธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด จากเดิม 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และ 1% ของมูลค่าที่จำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนองเหลือ 0.01% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเร่งให้เกิดการทำนิติกรรมโดยเร็ว 2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจำนวน 20% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าวคือต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเป็นที่อยู่อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สูญเสียรายได้ 1.6หมื่นล.

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ประจำ และผู้มีรายได้อ่อนถึงปานกลางซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีราย

ได้น้อยมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในภาพรวมมีอุปทานคงค้างในตลาดจำนวนมาก ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น ดังนั้น มาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ และคาดว่าจะช่วยระบายนอสังหาที่ค้างอยู่จากผลการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

“ผู้ซื้อบ้านทั้งในส่วนของบ้านใหม่และบ้านมือสองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองรวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้างต้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ซึ่งผลจากมาตรการครั้งนี้ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสูญเสียรายได้จากการโอนจดจำนอง 15,000 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ได้กังวล เพราะมองว่ามาตรการที่ออกมาครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ น่าจะทำให้การจัดเก็บภาษีตัวอื่น อาทิ นิติบุคคล มูลค่าเพิ่ม (เวต) ชดเชยกันได้” นายอภิศักดิ์กล่าว

‘สมคิด’แจงศก.มีเสถียรภาพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ ครม.เห็นชอบเป็นมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยตนและนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือถึงมาตรการนี้มาพอสมควร ถ้าจะออกมาตรการก็ต้องออกมาตรการในช่วงเวลาที่มีแรงจูงใจ (โมเมนตัม) โดยขณะนั้นมองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีเสถียรภาพแล้ว หากมีมาตรการนี้จะช่วยให้เกิดแรงเหวี่ยงในการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน เพราะอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นภาคใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นธุรกิจอื่นๆ ได้

“ได้หารือกับนายกฯ เรื่องบ้านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ที่ทำให้คนไทยซึ่งมีรายได้น้อยมีบ้าน พร้อมทั้งเตรียมจะหารือกับธนาคารออมสิน เพื่อให้ธนาคารออมสินเป็นแกนเชื่อมโยงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หรือเอกชนช่วยสร้างที่อยู่อาศัยราคาเหมาะสมกับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย” นายสมคิดกล่าว

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ

15 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (2)

สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการนี้จะช่วยเหลือนครอคมคลุมตั้งแต่ผู้ที่ได้รายได้น้อยไปจนถึงผู้มีรายได้ปานกลาง เชื่อว่าการปล่อยสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20,000 ราย เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 2 เท่าของวงเงินการปล่อยสินเชื่อ หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท

บิกิตูเร่งแก้ปัญหาเกษตรกร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ปัญหาเรื่องข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อย เหล่านี้คือปัญหาทั้งสิ้น จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ต้องย้อนกลับไปเรื่องเกษตรโซนนิ่ง ย้อนกลับไปเรื่องการตลาด ย้อนกลับไปให้ข้อมูลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ทำอย่างไรแบบเดิมไม่พอ รัฐบาลต้องใช้เงินลงทุนเพื่ออนาคต โดยเรื่องการเกษตรกำลังแก้ปัญหาที่การเกษตรทั้งหมด และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างตลาด สร้างความเชื่อมโยง ขณะเดียวกันกำลังเร่งเรื่องรถไฟ ถนนหนทางที่จะเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันออก ไปให้เขียนแผนที่ภาคว่ามีภารกิจอะไรบ้าง รวมถึงการหามาตรการช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของภาษีเพื่อปรับโครงสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนให้ได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อเรื่องวัสดุก่อสร้างและการผ่อนบ้าน

“เรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ข้าราชการ ทั้งตำรวจและทหาร จะเป็นลักษณะผ่อนชำระแล้วเป็นเจ้าของบ้านด้วย ต้องสร้างเหมือนกับที่สร้างให้กับประชาชน ถ้าสิ่งหรืออยู่ ต้องไม่มีใครและต้องไม่มีใครไว้ข้างหลังตนคิดแบบนี้ ทุกคนอยากคิดว่ารัฐบาลจะดูแลแต่คนรวย คนจนไม่ดูแล แต่การดูแลคนต้องใช้เงินทั้งในการสร้างความเข้มแข็ง การเปลี่ยนแปลงอนาคต ต้องใช้เงินให้ดี ในวันข้างหน้าสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วจะกลับมา เม็ดเงินที่ลงไปสิ่งที่สะท้อนกลับมาทำให้ประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้น ความสามารถในการแข่งขันก็มากขึ้น วันนี้ต้องไปดูในเรื่องของภาษี จะทำอย่างไรให้เกิดการคัดการลงทุน” นายกรัฐมนตรีกล่าว

มท.เรียกถกผู้ว่าฯแจ้งงบ5ล.

ที่สโอมสรทหาวบก นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายในงานการประชุมชี้แจงข้อควรปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่า เรื่องเงินตำบลละ 5 ล้านบาท ขยายเวลาการพิจารณาระดับจังหวัดไป

เป็นวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 1 เดือน คือ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ขอฝากทุกฝ่ายไปดำเนินการ ต่อมาเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ทำการสำรวจปัญหาชาวบ้านเขาต้องการอะไรบ้าง ก็ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน ส่วนเรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการเข้ามากำหนดแผนจังหวัด ผู้ว่าฯต้องเชิญทุกฝ่ายมาประชุม โดยเฉพาะภาคเอกชนอย่างหอการค้า ควรมีการประชุมกันอย่างน้อย 2 เดือนครึ่ง

‘บิกิตู’สั่งลงพื้นที่ห้ามแย่งน้ำ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เรื่องโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ขณะนี้ขยายเวลาออกไปแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยผู้ว่าฯสามารถใช้คนในหน่วยต่างๆ ดำเนินการได้ โดยมีงบสำหรับดำเนินการเรื่องนี้ให้จังหวัดต่างๆ ผ่านสำนักงานปลัดจังหวัดด้วย รวม 187 ล้านบาท ขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ว่าฯทุกจังหวัดที่สนองรัฐบาล ส่วนเรื่องปัญหาเรื่องน้ำ การปลูกพืชที่ใช้น้ำเยอะจะมีปัญหา เช่น ข้าว สิ่งที่จะกระทบต่อมากคือเรื่องของน้ำเพื่อการบริโภค ถ้าไม่แก้ปัญหา ปัญหาขาดน้ำจะเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ กรมชลประทานยืนยันว่าน้ำได้มากถึง 3.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการบริโภค แต่ไม่พอสำหรับการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก มุ่งหวังให้ผู้ว่าฯเกษตรเร่งพื้นที่เพื่อหารีแก้ปัญหาและหาข้อมูลพื้นที่ที่เรื่องน้ำไหลเอื่อยจะอยู่ผ่านหน้าแล้งไปได้อย่างไร ขอให้ผู้ว่าฯลงไปพูดคุยกับประชาชนให้พิจารณาว่าพืชที่ต้องใช้น้ำมากไม่สามารถให้ไม่ได้ แต่มีข้อเสนอให้ว่าจะให้ทำอะไรแทน ต้องหยุดให้ได้ ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาการแย่งน้ำเหมือนที่ผ่านมา ขอให้วางกรอบให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ถ้าจังหวัดใดไม่ดูแล ประชาชนบอกว่าไม่มีใครไปดู แบบนี้ไม่ได้ ผู้ว่าฯต้องประสานงานกับปลัดและรองปลัดกระทรวงหรือโทรแจ้งตนได้ตลอดเวลา

กสทช.เคาะประมูล4จี12พ.ย.

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเปลี่ยนแปลงวันจัดประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ เร็วขึ้น จากเดิมวันที่ 15 ธันวาคม เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ถัดจากการประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะเปิดประมูลในวันที่ 11 พฤศจิกายน เนื่องจากบอร์ด กทค.เห็นว่า หากประมูลเร็วขึ้นจะสามารถนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินได้เร็วขึ้น อีกทั้งหากประมูลใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ก็จะสามารถให้ใบอนุญาตประกอบกิจการทั้ง 2 ย่านความถี่ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าผู้ที่ชนะการประมูลจะสามารถเปิดให้บริการ 4จี ได้ในเดือนมกราคม 2559

“การประมูลเสร็จขึ้นเร็วและมีกรเปิดให้บริการได้เร็วขึ้น ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ระบุว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น หากผู้ชนะการประมูลเปิดให้บริการ 4จี ในเดือนเมษายน 2559 หลังจากนั้น 12 เดือน จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ 168,136 ล้านบาท แต่หากเริ่มให้บริการในเดือนมกราคม 2559 หลังจากนั้น 12 เดือน จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ 265,000 ล้านบาท” นายฐากรกล่าว

เผยใช้งบ110ล้านบาท

นายฐากรกล่าวว่า สำหรับในการประมูล 4จี ทั้ง 2 วัน ครั้นนี้ กสทช.ได้ใช้งบประมาณในการจัดการประมูลทั้งสิ้น 110 ล้านบาท ประกอบด้วย งบการจัดจ้างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ศึกษามูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริงเพื่อจัดทำราคาตั้งต้นการประมูล ทั้งก่อนและหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งระงับการประมูลที่ กสทช.เตรียมการจัดการประมูล 4จี เมื่อปี 2557 จำนวน 30 ล้านบาท การจัดจ้างบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการจัดการระบบการประมูล 4จี จำนวน 16 ล้านบาท และการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กการประมูลผ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ จำนวน 64 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการประมูลทั้งหมดจะนำมาหักกับเงินรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูล 4จี ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้จัดการประมูล 3จี นั้นใช้ราว 128 ล้านบาท

เผย4บริษัทผ่านคุณสมบัติ

นายฐากรกล่าวว่า นอกจากบีบีซี กทค.ได้เห็นชอบการตรวจคุณสมบัติผู้ขอเข้าประมูลคลื่น

15 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

ความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบอร์ด กทค. ได้เห็นชอบให้ทั้ง 4 บริษัทที่เข้ามายื่นเอกสารขอเข้าประมูลผ่านคุณสมบัติทั้งหมด ประกอบด้วย 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และ 4.บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยขั้นตอนหลังจากนี้ กสทช.จะทำหนังสือแจ้งผลการตรวจจสอบไปยังผู้ผ่านคุณสมบัติทุกราย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ผ่านคุณสมบัติทำการทดลองการเคาะราคาประมูลในวันที่ 5 พฤศจิกายน ก่อนเริ่มประมูลจริงในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

กรม.เปลี่ยนมติเยียวยาประมง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงมติ กรม.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กรณีมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นชาวประมงที่ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ โดยคำนวณจากค่าแรงคนงาน ค่าที่จอดเรือ ค่าครองชีพ และค่าเสียโอกาส เป็นต้น เนื่องจากพบทวนแล้วบางกรณีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จากเดิมที่มีค่าแรงคนงานเฉลี่ย 300 บาท ต่อวันต่อคน ค่าอาหารลูกเรือ 70 บาทต่อคนต่อวัน ค่าเช่าที่จอดเรือและค่าไฟ 200 บาทต่อลำต่อวัน ค่าครองชีพและค่าเสียโอกาส 500 บาทต่อคนต่อวัน โดยคำสั่งใหม่นี้มีการตัดค่าลูกเรือวันละ 70 บาทต่อคนออกไป สำหรับการช่วยเหลือชาวประมงที่ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ แบ่งเป็น กลุ่มที่มีเอกสารไม่ครบจำนวน 4,012 ลำ โดยช่วยเหลือไม่เกิน 20 วัน วงเงิน 180,593,500 บาท กลุ่มที่เอกสารครบแต่ไม่สามารถทำประมงได้ โดยกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มที่อาชญาบัตรถูกต้องจำนวน 330 ลำ โพงพาง 4 ราย ระยะเวลาช่วยเหลือ 53 วัน วงเงิน 47,922,600 บาท ทั้งสองส่วนนี้ถือว่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้จ่ายไปก่อน ส่วนกรณีที่อาชญาบัตรไม่ตรงกับเครื่องมือ กำลังดูความถูกต้อง หากเสร็จสิ้นแล้วจะมีการช่วยเหลือ นายกฯได้เร่งรัดให้ดำเนินการโดยด่วน

ชาวสวนปาล์มไวยรัฐแหกตา

กรณีกรมการค้าภายในปรับปรุงประกาศราคาในการรับซื้อผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบ โดยให้รับซื้อผล

ปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงในราคาเดียวกัน เปอร์เซ็นน้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% ราคาโลกรัม (กก.) ละ 3.50 บาท ณ หน้าโรงสกัดน้ำมันปาล์มและจุดรับซื้อหรือลานเท เพิ่มขึ้นจากประกาศราคาแนะนำเมื่อเดือนกันยายนที่ราคา 3.20 บาทต่อ กก. นอกจากนี้หากขายผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่า 17% ให้คิดทุก 1% ที่เพิ่มขึ้นจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 0.30 บาท

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมกรมทราสวนปาล์มนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “เล่นกล ออกมาตรการแก้เกี้ยว ตอนนี้อาจจริง 3.80-4.00 บาท มาตรการแบบนี้ไม่มีความจริงใจอะไรเลย ประกาศแบบนี้ไม่มีใครปฏิบัติตาม แม้แต่การค้าภายในก็ยังไม่ทำตาม เอาอะไรมาว่า ตกลงแล้วปาล์มน้ำมันวันนี้ไม่มี ออกผลน้อย จะมาออกประกาศราคาอะไร เลือกกระดาก เล่นกลหลอกแหกตา ในสต็อกที่ตั้งนิ่งไม่เคลื่อนไหว น้ำมันไม่มี แต่ในสต็อกยังเหลือ น้ำมันล้นล้นก็เข้ากันมาเยอะเยอะบานเบอะ รู้กันอยู่ อย่างหาผลอกกันอีกเลย ไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆ อย่างมาทำเป็นพระเอกที่ผ่านมาก็ไม่ได้ช่วยอะไร ผ่ากบอกอย่างหาผลอกลงชาวสวนปาล์ม”

จัดตรวจสอบจุดปลูกปาล์มนำเข้า

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ในฐานะสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจอยู่ 2 ตัว คือยางและปาล์ม วันนี้อย่างไม่ต้องพูดถึง เหลือเพียงปาล์มเท่านั้นที่จะประกอบชีวิตคนใต้ให้อยู่รอดได้ อยากฝากไปถึงรัฐบาล สต่อน้ำมันปาล์มที่มีอยู่กว่า 4 แสนตัน ทำไมเนืองอยู่มาก ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด เฉพาะช่วงนี้แต่ละเดือนน้ำมันปาล์มอยู่ในช่วงขาดลง ผลผลิตต่ำ แต่น้ำมันในสต็อกไม่ลดลงเลย ยังคงมีปริมาณเท่าเดิม ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีการลักลอบนำเข้าน้ำมันมาแอบไว้หรือไม่ มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อการส่งออกบ้างหรือไม่ เข้ามามากเกินไปหรือไม่ ตามความเป็นจริงระบบการตลาดนำเข้า 100 ตัน ก็ต้องส่งออก 200 ตัน แต่เนี่ยแบบปิดปกติ ตัวเลขนำเข้า-ส่งออกไม่ได้มีการชี้แจงไว้อย่างชัดเจน มีอะไรก็ดูที่มองไม่เห็น สต็อกไม่ลด แต่น้ำมันที่ผลิตในประเทศลดปริมาณ นำส่งล้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อในวันนี้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ราคา 3.50-4.00 บาทต่อ กก. จ.สุราษฎร์ธานี ราคา 3.90-4.10 บาทต่อ กก. จ.กระบี่ ราคา 3.80-4.10 บาทต่อ กก. จ.ชุมพร 3.80-4.20 บาทต่อ กก.



15 ตุลาคม 2558 หน้า 21 (1)

แก้ปัญหาราคายาง : The Malaysia Model



ปัญหาราคายางเป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศไทยในปัจจุบัน ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางหลายล้านคน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้งต่อภาคใต้ และส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

คำอธิบายของผู้รับผิดชอบก็คือ ปัญหานี้เป็นผลมาจากสถานะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ความต้องการ (demand) ของโลกในการใช้ยางลดน้อยลง และสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงอย่างเป็นประวัติการณ์ ซึ่งได้ฉุดให้ราคายางพาราลดต่ำลงไปด้วย

คำอธิบายดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง ปัญหาราคายางเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจริง

แต่ถ้าอธิบายเพียงแค่นี้ เราก็คงมองไม่เห็นว่าจะประเทศไทยจะแก้ไขปัญหาราคายางกันได้อย่างไร เพราะทั้งหมดเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ประเทศไทย

หลายคนก็เสนอว่า ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลดการผลิตยางลง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลาย อันจะทำให้ราคายางกระเตื้องขึ้น โดยให้ชาวสวนยางบางส่วนยุติการผลิต ตัดต้นยางทิ้ง แล้วหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทน

แต่ก็มีคำถามต่อไปว่า (1) จะให้ชาวสวนยางไปทำอะไร การเริ่มต้นอาชีพใหม่จะทำได้ง่าย ๆ เลยหรือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะประสบความสำเร็จ “ไม่หนีเสือปะจระเข้” และในช่วงเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจะอยู่กินอย่างไร (2) ชาวสวนยางจะลดการผลิตลงเท่าไร ราคายางในตลาดโลกจึงจะขยับขึ้นได้ (อย่างมีนัยสำคัญ) (3) แล้วถ้าชาวสวนยางไทยลดการผลิตลง แต่ชาวสวนยางประเทศอื่นไม่ได้ลดการผลิตลง ราคายางในตลาดโลกจะขยับขึ้นได้หรือไม่

15 ตุลาคม 2558 หน้า 21 (2)

“

ท่ามกลางสถานการณ์ราคายางตกต่ำทั่วโลก
มาเลเซียกลับเป็นชาติที่ระดับระครองตนเองได้ดี
เราแทบไม่ได้ยินเสียงร้องโอดโอยของชาวสวนยางมาเลเซีย
อีกทั้งยังมีนโยบายที่จะเพิ่มการเพาะปลูกยางพาราเพิ่มเติม

”

คำถามเหล่านี้ดูจะยังไม่มีใครตอบได้ หรือไม่มีใครกล้า “แน่นอน” มารับประกันว่าแนวทางนี้จะได้ผลจริงๆ แล้วเช่นนั้น เรามีนโยบายอื่นหรือไม่

ในฐานะคนที่เฝ้าดูการดำเนินงานของมาเลเซีย ผู้เขียนเห็นว่า “The Malaysia Model” อาจจะเป็นคำตอบอีกประการที่ประเทศไทยน่าจะได้พิจารณาอย่างจริงจัง

มาเลเซียเป็นชาติที่ผลิตยางพารามาก่อนประเทศอื่นใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นๆ แม้ในปัจจุบันจะมีชาติที่ผลิตยางมากที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีผลผลิตมากเป็นอันดับ 3 รองจากไทยและอินโดนีเซีย โดยมีผลผลิตน้ำยางสดราวปีละประมาณ 1 ล้านตัน

แต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคายางตกต่ำทั่วโลก มาเลเซียกลับเป็นชาติที่ระดับระครองตนเองได้ดีแน่นอนว่าชาวสวนยางมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ แต่ด้วย “ระบบ” ที่รัฐบาลมาเลเซียได้วางไว้ ทำให้สามารถจัดการปัญหานี้ได้ดีพอสมควร เราแทบจะไม่ได้ยินเสียงร้องโอดโอยของชาวสวนยางมาเลเซีย อีกทั้งยังมีนโยบายที่จะเพิ่มการเพาะปลูกยางพาราเพิ่มเติมอะไรคือ “The Malaysia Model”

หัวใจสำคัญของ “The Malaysia Model” ก็คือ การแปรรูปยางพาราให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม มาเลเซียเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป (processing industry) ยางพารา ขณะนี้อุตสาหกรรมแปรรูปยางของมาเลเซียสามารถดูดซับ (absorb) ปริมาณน้ำยางที่ผลิตได้ภายในประเทศจนอาจจะเรียกได้ว่า “100 เปอร์เซ็นต์” เพราะน้ำยางที่ผลิตได้ภายในประเทศไม่เพียงพอที่จะป้อน

อุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศ ต้องอาศัยการนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยและอินโดนีเซียเข้าไปเพิ่มเติม

ทั้งๆ ที่มีประชากรเพียง 30 ล้านคน ในปัจจุบัน มาเลเซียเป็นชาติที่ “บริโภค” ยางพาราเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากจีน สหรัฐ ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งล้วนแต่เป็นชาติขนาดใหญ่ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น มาเลเซียยังเป็นผู้ผลิตสินค้าจากยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก (the world largest producer) อยู่หลายรายการ อาทิ ถุงยางอนามัย (condom) ทั้งๆ ที่มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม ถุงมือยางที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม วงการแพทย์ และที่ใช้ในบ้านเรือน โดยมีส่วนแบ่งตลาดในโลกมากถึงร้อยละ 62 เส้นด้ายยาง (Rubber thread) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และท่อสายยางที่ใช้ในทางการแพทย์

รวมทั้งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกในสินค้าจากยางพาราอีกหลายรายการ เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนในรถยนต์

การสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปยางภายในประเทศของมาเลเซียมีความสำคัญหลายประการ ที่สำคัญคือ

ประการแรก การสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นการสร้างดีมานด์ผลผลิตยางพาราภายในประเทศขึ้นมา ทำให้มาเลเซียอยู่ในฐานะที่พอจะควบคุมความสมดุลของดีมานด์ซัพพลายได้เองค่อนข้างมาก ไม่ต้องฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับโลกภายนอกหรือตลาดต่างประเทศมาก เหมือนกับที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในเวลานี้

ประการที่สอง การที่มาเลเซียนำผลผลิตยางมาแปรรูปนั้น เป็นการเพิ่มมูลค่า (value added) ให้กับ

15 ตุลาคม 2558 หน้า 21 (3)

สินค้าเกษตรของตน กล่าวคือ แทนที่จะขายยางแผ่นหรือยางแท่งในราคาเพียงกิโลกรัมละ 40 กว่าบาท (ประมาณ 5 ริงกิต) มาเลเซียนำผลผลิตยางไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ แล้วส่งออกขายต่างประเทศในราคาที่สูงกว่ายางดิบ 10-15 เท่า และยังมีเสถียรภาพด้านราคา ไม่ผันผวนตามกลไกตลาดมากนัก

ประการที่สาม เป็นการขยายวงของซัพพลายเชน (supply chain) สร้างงาน สร้างรายได้ (ที่ดีให้กับแรงงานของตน) และยกระดับการพัฒนาประเทศไปในตัว

มาเลเซียทำอย่างไรในการสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราภายในประเทศ

แน่นอนว่ามาเลเซียต้องทำงานหลายอย่าง เพื่อเตรียมพื้นฐานก่อนที่มาเลเซียจะมาถึงจุดนี้ได้ แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดในบรรดาการดำเนินการทั้งหมดน่าจะมีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่

ประการแรก การทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมที่มาเลเซียเรียกว่า “ปลายน้ำ” (Downstream) หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งตรงนี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับแนวทางการวิจัยของไทย ซึ่งเน้นสิ่งที่เรียกว่า “ต้นน้ำ” (Upstream) คือการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก

ประการที่สอง การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มาเลเซียเชิญชวนบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศของตน บางครั้งทำในลักษณะ “head hunting” คือมุ่งเฉพาะเจาะจงที่จะไปชักชวนบริษัทนั้นบริษัทนี้เข้าไปในมาเลเซีย หรือบางครั้งถึงกับเข้าซื้อกิจการของต่างประเทศเข้ามาเป็นของมาเลเซียเอง เช่น กรณีการซื้อบริษัท Sime Darby ของอังกฤษมาเป็นของมาเลเซีย

ประการที่สาม การจัดตั้งหน่วยงานคือ The Malaysian Rubber Board ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลกิจการยางพาราของประเทศโดยภาพรวม ทำหน้าที่กำกับดูแล เสนอแนะยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งหมด ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และบริหารแบบกึ่งเอกชน

เรื่องที่น่าชื่นชมและถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากใน “The Malaysia Model” ก็คือ การทำการศึกษาวิจัยมาเลเซียทำงานวิจัยด้านยางพารามาราว 70 ปีแล้ว

และได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1980 คือในยุคของนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด

ปัจจุบันศูนย์วิจัยด้านยางพาราของมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นศูนย์วิจัยด้านยางพาราที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะการวิจัยด้าน “ปลายน้ำ” ขณะที่อังกฤษ สหรัฐ หรือประเทศอื่นๆ ยุติงานวิจัยด้านยางพาราไปเกือบหมดแล้ว มาเลเซียยังทำงานวิจัยเรื่องนี้อย่างเข้มข้น

ศูนย์วิจัยแห่งนี้ ซึ่งเหมือนกับ “Silicon Valley” เล็กๆ ด้านยางพารา มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ 1,400 คน โดยเฉพาะแผนก “Downstream” มีนักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่ประมาณ 160 คน แทบทุกคนจบปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ศูนย์วิจัยนี้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและภาคเอกชนของมาเลเซีย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัยร่วม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ระหว่างกัน

ศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังทำงานร่วมกับศูนย์วิจัย Tun Abdul Razak Research Centre ที่มาเลเซียจัดตั้งขึ้นในอังกฤษ เพื่อทำวิจัยด้าน “ปลายน้ำ” สำหรับตลาดในยุโรปด้วย

ในแง่ของประเทศไทย การตั้งศูนย์วิจัยด้าน “ปลายน้ำ” แบบมาเลเซียคงเป็นเรื่องไม่ “ทันกัน” เพราะต้องใช้เวลาและการลงทุนมากกว่าจะเห็นมรรคผล แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำ เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยยั่งยืนในระยะยาว

แต่เรื่องทีพอจะ “ทันกัน” สำหรับประเทศไทย ควรที่ประเทศไทยจะเร่งลงมือดำเนินการและควรถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ก็คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยเร่งโครงการ Rubber City การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การกำหนดสิ่งจูงใจสูงสุด การณรงค์เชิญชวนต่างประเทศเข้ามา โดยอาจจะต้องทำ “head hunting” เช่นเดียวกับมาเลเซีย รวมทั้งการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

หัวใจของเรื่องก็คือ การสร้างดีมานด์ภายในประเทศ การสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นมานี้ไม่เอาชีวิตของชาวสวนยางไทยไปฝากไว้กับต่างประเทศอีกต่อไป ขอชีวิตบางส่วนกลับมาอยู่ในมือของคนไทยและประเทศไทยเอง

ดำรง ไคร์ครวญ



13 ตุลาคม 2558 หน้า 2

สวนยางเรียกระดมพลรับ‘บิกตู’ลงใต้

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบ เปิดเผยว่า สถานการณ์ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งนับวันราคายางตกต่ำลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ ตนได้รับการประสานจากองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศให้ดำเนินการตั้งเวทีเสวนารวบรวมปัญหายางพาราเพื่อเป็นแนวทางเสนอให้มีการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งจะมีการเปิดเวทีของแกนนำฯ ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ที่อาคารอเนกประสงค์สี่แยกห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยแกนนำเห็น

พ้องต้องกันว่าต้องการให้เวทีนี้ดกผลึกทางความคิดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป พร้อมกันนี้ ทางองค์กรยางและตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

นายทศพลกล่าวอีกว่า เนื่องจากทราบมาว่าวันที่ 16 ตุลาคมนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น การเปิดเวทีของแกนนำเกษตรกรสวนยาง อาจจะเปิดเวทีลากยาวไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เพื่อรอเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดให้นักฯได้รับทราบ พร้อมทั้งชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของหน่วยงานรัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง



14 ตุลาคม 2558 หน้า 13

เปิดผลวิจัย 5 ชนิดสินค้าเกษตร

สศก.เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 สศก. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อกำหนด แผนพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร จัดทำตัวชี้วัด และสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ของสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง

ทั้งนี้ สศก. ได้จัดประชุมสัมมนา กลุ่มย่อย (Focus Group) 15 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ บึงกาฬ สระแก้ว เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ระยอง ตราด ชุมพร และสงขลา ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2558 เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น โดยพบประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแต่ละสินค้า ดังนี้

ข้าว พบว่า โซ่อุปทานข้าวทั่วไป หลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าว ความต้องการเมล็ดพันธุ์ลดลงมาก ทำให้เมล็ดพันธุ์ค้างสต็อก เกษตรกรนิยมเก็บเมล็ดพันธุ์เองเพื่อลดต้นทุน ทำให้เกิดปัญหาข้าวพันธุ์อ่อนปนในข้าวหอมมะลิตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ลูกค้าต่างประเทศบางรายจึงให้ตรวจ DNA ข้าวเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น สำหรับโซ่อุปทานข้าวคุณภาพ ลูกค้าต่างประเทศมีความต้องการข้าวคุณภาพจำนวนมาก แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเจาะกลุ่ม ลูกค้ารักสุขภาพได้ ต้องกลับไปขายให้กับโรงสีเดิม ราคาต่ำเดิม และล้มเลิกการผลิตข้าวคุณภาพในที่สุด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้โซ่อุปทานข้าวคุณภาพเข้มแข็งโดยเฉพาะ เรื่องการตลาด

มันสำปะหลัง พบปัญหาหาดคิดคิว และราคาสินค้าตกต่ำในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิต ทำให้บางจังหวัดเสนอแนวทางแก้ไข ได้แก่ การชะลอการขุด แปรรูปแล้วสต็อกในโรงงาน แป้งมันสำปะหลัง หรือดำเนินการทั้งสองทางเลือกควบคู่กัน ปัญหาวิ่งรถเที่ยวเปล่าซึ่งเกิดจากรถบรรทุกขึ้นทะเบียนขนส่งสินค้าเกษตร ทำให้ยากกลับไม่สามารถรับสินค้าอื่นกลับได้ ปัญหาการขนส่งสินค้าทางรถไฟซึ่งมีหัวรถจักรและแคร่ไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม 2 ปีที่ผ่านมา มีการขนส่งสินค้าไปกับขบวนรถโดยสารได้ซึ่งมีปริมาณขึ้นต่ำลดลง ทำให้การขนส่งสินค้ายืดหยุ่นมากขึ้น การขนส่งสินค้าทางราง แต่รถไฟไทยยังไม่ได้รับการปรับปรุงเท่าที่ควร ทำให้ 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟโดยตรงจากประเทศไทยไปมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์ ลูกค้าจึงใช้วิธีการจ้างรถหัวลากเพื่อลากตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานไปขึ้นรถไฟฝั่งมาเลเซียแล้วส่งต่อไปท่าเรือปีนัง แต่เกิดปัญหาหาดหัวลากไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเดิม มีเฉพาะตลาดกลางยางพารา จ.ระยอง แต่กระบวนการดำเนินงานยังมีข้อจำกัด

ทุเรียน พบว่าหลังรับผิดชอบต้นทุนโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมาเก็บเกี่ยวและรับซื้อถึงสวน แต่การเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนยังเป็นปัญหาโลจิสติกส์ที่ต้องปรับปรุง และหน่อไม้ฝรั่ง ทางผู้ประกอบการจะส่งรถห้องเย็นมารับซื้อสินค้าถึงจุดรวบรวมของสถาบันเกษตรกร แต่เนื่องจากปัญหาโรคระบาดและพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งไม่เพียงพอ ทำให้ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ลดลงมาก ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 1 บาท/กิโลกรัม เป็น 10 บาท/กิโลกรัม

ดังนั้น จากสภาพปัญหาสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ข้างต้น สศก. จึงได้เร่งจัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด เพื่อผนวกกรรณร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยกำหนดจัดสัมมนาเพื่อระดม

ความคิดเห็นที่มีร่างรายงานฉบับดังกล่าวในปลายเดือนตุลาคมนี้ ก่อนจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อ วช. และ สกว. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ต่อไป

14 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558			
	กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา			
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	49.60	49.35	49.80	49.55
ชั้น 2	49.00	48.75	49.20	48.95
ชั้น 3	48.45	48.20	48.65	48.40
ชั้น 4	48.15	47.90	48.35	48.10
ชั้น 5	47.70	47.45	47.90	47.65
ยางแท่ง				
STR5L	48.50	48.25	48.70	48.45
STR20	45.35	45.10	45.55	45.30
น้ำยางข้น 60%	32.50	32.25	32.70	32.45
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 (13/10/2558)

ราคายางแผ่นดิบ 42.43 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน 43.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.19 บาท/กก. และ 0.16 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 42.43 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 43.44 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.19 บาท/กก. และ 0.16 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้า ไทเทียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับเงินเยนและเงินบาทแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายางปรับตัวลดลงในกรอบจำกัด เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย และคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในอีก 1 - 2 เดือน อีกทั้งนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่ตลาดกำลังจับตาดูตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์หน้า

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558

ยางแผ่นดิบ 42.43 บาท/กก.

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 43.44 บาท/กก.

น้ำยางสด ณ โรงงาน 40.50 บาท/กก.

เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 39.50 บาท/กก.

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 13 ตุลาคม 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ประเดิมเปิด “สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก” ถกปัญหาราคายาง-เหมืองทอง (14/10/2558)

พิษณุโลก - เปิดสภาเกษตรกรจังหวัดรับปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ ปร.สภา
ระบุดึงแก้กฎหมายสัดส่วนแบ่งค่าภาคหลวงให้เป็นธรรม ก่อนให้อาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทอง
วันนี้ (13 ต.ค.) ร้อยเอก อุกุล พุทธิรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก นายธีระเดช นรัตถรักษา ฝ่าย
กฎหมายสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก แลกงต่อสื่อมวลชนหลังนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก และหัวหน้าส่วนร่วมเปิดที่ทำการใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ที่ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก พร้อมกับเปิดห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก วาระพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาความ
เดือดร้อนของกลุ่มผู้ปลูกยางพารา และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส
ครอบคลุมเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยแสดงจุดยืนคัดค้านเหมืองแร่ทองคำ
มาโดยตลอด

ร้อยเอก อุกุลเปิดเผยว่า มีผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราร้องเรียนเรื่องปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก
มีผู้ปลูกยางพารานับแสนไร่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้ ปลูกยางพาราทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัญหาผู้ได้รับ
ผลกระทบ หากมีการเปิดเหมืองแร่ทองคำที่อำเภอเนินมะปราง ในส่วนต่อขยายของเหมืองแร่ทองคำที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยตรง หากมีการอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทอง เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมะม่วง ซึ่งอำเภอเนินมะปรางถือเป็นแหล่งปลูกมากที่สุด
โดยหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับค่าภาคหลวงของผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ จ่ายให้รัฐ เห็นควรที่จะต้องรอแก้
กฎหมายใหม่ เพราะค่าภาคหลวงของต่างชาติจ่ายให้รัฐบาลน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสีย ทางทรัพยากร
ยกตัวอย่างชุดแร่ทองคำไปมูลค่า 7 พันล้านบาท แต่จ่ายค่าภาคหลวงแก่รัฐปีละประมาณ 800 ล้านบาท ฉะนั้น
สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกต้องการให้รัฐแก้กฎหมายสัดส่วนแบ่งให้เป็นธรรม ก่อนที่รัฐจะอนุมัติอาชญาบัตร
พิเศษหรือสัมปทาน อาจตกลงในสัดส่วนใหม่คนละครึ่งเพื่อความเป็นธรรมทั่วประเทศ จึงได้จัดประชุมสภา
เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2558 ตามวาระพิเศษขึ้น เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรและตัวแทนจากภาค
ประชาชนนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 12 ตุลาคม 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

เร่งศึกษาศักยภาพยางในตลาดจีน ระดมข้อมูลวางแผนผลิตแข่งอินโดฯ-มาเลเซีย (14/10/2558)

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง เร่งดำเนินการศึกษาศักยภาพสินค้ายางพาราไทยในตลาดจีน โดยมุ่งศึกษากฎระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจีนทั้งที่ประกาศใช้แล้วและอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน รวมถึงมาตรฐานบังคับและมาตรฐานสมัครใจ พร้อมศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการกำหนดคุณภาพมาตรฐานยางนำเข้าของจีน ขณะเดียวกันยังมุ่งศึกษาความสามารถการผลิตและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใช้ยางพาราของตลาดจีนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ตลอดจนศึกษานโยบายภาครัฐในการควบคุมบริหารจัดการการผลิตและการนำเข้ายางพาราของจีนด้วย

เบื้องต้นคาดว่า จะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพตลาดยางพาราของจีน รวมทั้งข้อมูลด้านเทคนิคการจำแนกคุณลักษณะยางนำเข้าทุกประเภทของจีน ที่จะมีผลกระทบต่อส่งออกยางพาราของไทย นอกจากนี้ ยังได้ทราบกฎระเบียบ มาตรฐานและนโยบายที่เอื้อหรือกีดกันการนำเข้าสินค้ายางธรรมชาติจากต่างประเทศ เป็นต้น และทราบถึงมาตรฐานสินค้ายางพาราที่จีนประกาศใช้กับยางพาราของจีนและสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ

“ไทยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐาน และวางนโยบายทางยุทธศาสตร์พร้อมวางแผนการผลิตสินค้ายางพาราให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มตลาดของจีน และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราสำเร็จรูปเพื่อเจาะและขยายตลาดในจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของไทย และคาดว่า จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการผลิตสินค้ายางพาราส่งออกสู่ตลาดจีนในระยะยาว ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับสินค้า



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ยางพาราไทยสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งสำคัญอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย” รองเลขาธิการ มกอช.กล่าว

นายพิศาลกล่าวอีกว่า จีนเป็นประเทศผู้ใช้อยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีปริมาณการใช้อยางพาราคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้อยางทั่วโลก และมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จีนผลิตยางพาราได้เพียงร้อยละ 25 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น และปัจจุบันจีนได้ขยายการลงทุนปลูกยางไปยังกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามด้วย

“ไทยเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้ายางพาราของจีน โดยไทยมีการส่งออกยางพาราไปจีนปีละกว่า 3.5 ล้านตัน ซึ่งการศึกษาศักยภาพสินค้ายางพาราไทยในตลาดจีนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า จะช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้ายางพาราของไทย สามารถนำผลการศึกษาไปใช้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มตลาดยางพาราของจีนได้ในอนาคต” รองเลขาธิการ มกอช.กล่าว

ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2558



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

จีนหมายาง 2 แสนตัน - ในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัม(12/10/58)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ต.ค. จะเสนอแนวทางในการหาเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยดูแลราคายางไม่ให้ตกต่ำในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะเน้นสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการนำไปปรับโครงสร้างการผลิต การแปรรูป หรือการเก็บรักษาอย่างพารา

สำหรับสต็อกยางพาราล็อตเดิมที่มีอยู่กว่า 200,000 ตัน ขณะนี้ประเทศจีนสั่งซื้อสต็อกยางพารา ดังกล่าวในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ส่งออกยางเอกชนรายใหญ่ 5 ราย ของไทย ประสงค์ซื้อในส่วนนี้ไปแปรรูปในราคาที่ใกล้เคียงกัน เบื้องต้นจะพูดคุยว่าใครจะให้ราคาสูงกว่ากัน และจะกำหนดการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ชัดเจน

เรื่องนี้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นชอบว่าจะขายยางในส่วนนี้ให้แก่ใครส่วนสต็อกยางพารา อีกจำนวน 100,000 กว่าตัน ภาคเอกชนจะซื้อในราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอีกไม่นาน

ที่มา ข่าวสด วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

**ภาวะยาง AFET: ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ค้ายัง SIDEWAY ต่อ เหตุไร่ปัจจัยหนุนชัดเจน
(14/10/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 28.06 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 110 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 10 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีแอสจอร์ส จำกัด ระบุว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามตลาด SHFE ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่มียอะไรเป็นตัวช่วยหนุนราคาเท่าที่ควร จึงทำให้ช่วงนี้ราคายาง AFET ยังเป็น sideway แนะนำ ระยะยาว ราคาจะเคลื่อนตัวตาม downtrend ให้เล่นค่าเฉลี่ย 75 วันเป็นหลักการในกลับตัวเป็นขาขึ้น (รอ ดู 6 เดือน) และช่วงแนวต้านบริเวณ 56.50-60.0 ระยะกลาง แนวต้านสำคัญ 53.70 (triple bottom) ถึงช่วงบริเวณ 55.0 ระยะสั้น แนวต้านสำคัญ ช่วง 51.70-52.10 "AFET ถ้าผ่าน 50.5 แล้ว ลุ้นทดสอบ 51.70 ถ้าไม่ผ่านลงต่อ// ดูแนวรับที่ 50/49 ส่วน TOCOM ถ้าไม่ผ่าน 170 ก็ลงต่อ และ SHFE คาดราคา sideway กรอบ 12000-11000 แนวรับ 11500-11300 โดยทั้ง 3 ตลาดเริ่มอยู่ในกรอบ sideway หากหลุดด้านใดก็จะไปด้านนั้นด้วยแรงพอสมควร" นักวิเคราะห์ ระบุ AFET ให้แนวต้านที่ 53.70/51.70 บาท แนวรับ 50.0/49.0/48.0 บาท

อย่างไรก็ดี หากจะให้เป็นการกลับตัวจาก sideway ได้อย่างชัดเจนนั้น จะต้องผ่านแนวต้านที่ 52.40, 52.80 และ

53.30 ไปก่อน ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะต้องแตะที่ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล และเงินเยนอ่อนค่าไปที่ระดับ 121 เยน/ดอลลาร์ จึงจะทำให้ AFET มีทิศทางเป็นขาขึ้นได้ชัดเจน เพราะในประเทศยังขาดปัจจัยหนุนสำคัญ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามนี้ก็คาดว่า ราคา RSS3 จะยังซึมตัวต่อ ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,385 สัญญา ลดลง 9 สัญญา ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

NOV 15 48.00 47.70 15

DEC 15 48.60 - 0

JAN 16 49.30 48.70 4

FEB 16 50.10 50.10 8

MAR 16 50.60 51.00 5

APR 16 51.60 51.60 25

MAY 16 51.80 52.00 53
รวม 110

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 13 ตุลาคม 2558)